



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนนิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันวันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 หน้า 8 มูลค่าข่าว 177,359.-

## ‘กมล.อุดมฯ’ชงยกเครื่องระบบผลิตครู

- ‘กมล.อุดมฯ’ ลัยชั้นนำ-ปรับการเรียนการสอน
- แนะนำรัฐตั้งต่างชาติ-เด็กทุนพัฒนาประเทศ

นายกมล รอดคล้าย ประธานคณะกรรมการการศึกษา (กมธ.) การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภาเปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้เชิญคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มาประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการศึกษาไทยที่สังคมคาดหวัง ประกอบด้วย ผู้แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายกิตติคุณ รุ่งเรือง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายอดิสร จันทรสุข คณบดีคณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายคณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการหารือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

นายกมลกล่าวต่อว่า การประชุมดังกล่าวเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะด้านการศึกษา เพื่อเสนอรัฐบาลพิจารณาดำเนินการในอนาคต โดย

กมธ.การอุดมศึกษาฯ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ตั้งคณะทำงานจัดทำข้อเสนอทิศทางการศึกษาไทยที่สังคมคาดหวัง ดำเนินการในส่วนสำคัญคือ วิเคราะห์สถานการณ์การศึกษาในต่างประเทศ, เชิญคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำมาหารือเพื่อศึกษาทิศทางการผลิตครู ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์สถานการณ์การศึกษาในต่างประเทศ พบว่า เรื่องที่ควรทำคือ ยกย่องคุณภาพครู เพื่อให้ครูพัฒนาคุณภาพเด็ก ปรับระบบการผลิตครูใหม่ เป็นระบบปิด รวมถึงปรับการเรียนการสอนเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยดึงคนเก่งจากประเทศต่างๆ เข้ามาทำงานที่ประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลอาจจะต้องดูแลในเรื่องสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสม กรณีนี้ยังรวมถึงการดึงเด็กทุนที่ไปเรียนหรือทำงานในต่างประเทศ กลับมาทำงานในประเทศไทยด้วย และสุดท้ายคือการจัดทำฐานข้อมูล กำลังคนในแต่ละด้านเพื่อให้สามารถบริหารจัดการ



กมล รอดคล้าย

ได้อย่างเหมาะสม “ทาง คณะบดี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ได้มีการหารือในเรื่องดังกล่าว และเห็นด้วยกับข้อเสนอในภาพรวม โดยเฉพาะการผลิตครูระบบปิด เพียงแต่

ขอให้มีการกำหนดสัดส่วนความต้องการของแต่ละสาขาให้ชัดเจน ขณะเดียวกัน การผลิตครูระบบเปิดก็ยังคงมีอยู่เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนในท้องถิ่น เพียงแต่อาจต้องมีการกำหนดสัดส่วนให้ชัดเจน เช่น ผลิตครูระบบปิด 30% ส่วนที่เหลือเป็นการผลิตระบบเปิดเช่นเดิม เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพมาพัฒนาเด็ก ทั้งหมดนี้ถือเป็นข้อเสนอเชิงวิชาการ โดยคณะทำงาน จะนำข้อมูล ข้อเสนอแนะ และแนวทางที่ได้รับจากการหารือในครั้งนี้ไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อจัดทำเป็นสรุปภาพขาว (whitepaper) ทิศทางการพัฒนาการศึกษาไทยที่สังคมคาดหวัง ซึ่งเป็นเอกสารที่ช่วยในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยต่อไป” นายกมลกล่าว